

Số: 289 /BC-HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày 17 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo luật định; Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã về chương trình giám sát năm 2021. Qua trực tiếp giám sát, khảo sát và làm việc với các cơ quan, ban, ngành, liên quan; Qua nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế HĐND thị xã nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và thống nhất nhận định, đánh giá thêm về tình hình thi hành Hiến pháp và pháp luật; Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính trong năm 2021 trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa VII như sau:

I. THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA UBND THỊ XÃ

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022

1.1. Tình hình Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

1.1.1. Về Quốc phòng- Quân sự

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thị xã xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, tiếp tục bổ sung ngân sách đầu tư xây dựng và củng cố các công trình quân sự giai đoạn 2021-2025; làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao nâng cao khả năng SSCĐ cho các cơ quan, đơn vị trong LLVT thị xã. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 được tỉnh đánh giá hoàn thành tốt có mặt xuất sắc. Hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, giao quân đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cho công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo quy định.

Tuy vậy, công tác đào tạo, chuyển loại Sĩ quan dự bị từ cán bộ công chức vẫn còn gặp khó khăn nhất định.

Công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên còn gặp nhiều khó khăn chưa đảm bảo về số lượng, thời gian do ngân sách cấp chưa đảm bảo.

* Ban Pháp chế kiến nghị:

- Ban CHQS thị xã tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phúc tra, rà soát thanh niên độ tuổi 17 và công dân trong độ tuổi nhập ngũ để tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã trong giao chỉ tiêu nhập ngũ hằng năm cho các phường, xã bảo đảm khách quan và đúng quy định.

- Đề nghị UBND thị xã bố trí đủ ngân sách để đảm bảo cho công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên đảm bảo theo Luật dự bị động viên 2019.

1.1.2. Về An ninh chính trị- TTATXH

Trong năm, Công an thị xã đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung lực lượng thực hiện tốt Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân¹; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, phân công lực lượng đảm bảo cho việc phòng, chống dịch Covid - 19².

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, công nghệ cao giảm so với cùng kỳ năm 2020³.

Đã tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, giải quyết 18/20 tin báo, đạt tỷ lệ 90%.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hoạt động “tín dụng đen” và tội phạm công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường vẫn còn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông xảy ra 6 vụ, tăng 02 vụ, tăng 5 người bị thương, bằng số người chết so với năm 2020. Trong năm số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy tăng so với năm 2020.

* Ban Pháp chế kiến nghị:

- Công an thị xã tiếp tục phát huy kết quả công tác đấu tranh, phòng ngừa và công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tuần tra, phát hiện, tấn công, trấn áp, truy quét tội phạm; triệt phá các hoạt động, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhất là hoạt động của tội phạm ma túy, lừa đảo qua mạng, cờ bạc, “tín dụng đen”.

¹ Dữ liệu dân cư đạt 100%; CCCD thu nhận đạt 85,2%; đã trả 16.687 thẻ CCCD cho nhân dân

² Triển khai 17 đợt/110 cán bộ chiến sỹ tham gia bảo vệ tại các khu cách ly trên địa bàn thị xã với 1.291 công dân cách ly.

³ Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 18 vụ; tội phạm về ma túy xảy ra 12 vụ giảm 8 vụ so với năm 2020. Tội phạm công nghệ cao giảm 4 vụ so với năm 2020

- Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm minh kịp thời tội phạm và vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn.

Công an thị xã tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả mô hình khu phố, thôn phòng, chống ma túy, mô hình Camera an ninh và các mô hình bảo vệ an ninh trật tự.

1.2. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Công tác xây dựng chính quyền được UBND thị xã quan tâm thực hiện. Tiếp tục tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan, đơn vị; kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thị xã quan tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác cải cách hành chính ngày càng được quan tâm nhất là cải cách thủ tục hành chính trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên; lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức ngày càng chuyển biến tích cực hơn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Tuy vậy, do các yếu tố khách quan, chủ quan kết quả giải quyết thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn một số trường hợp quá hạn giải quyết⁴. Việc giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức vẫn còn tình trạng sửa đổi bổ sung.⁵

Một số phần mềm kiểm soát công việc của một số cơ quan đơn vị chưa được ứng dụng triển khai tại bộ phận một cửa gây khó khăn trong việc giải quyết đối với người dân.

Với chủ đề và phương châm hành động năm 2021 “ Hành động quyết, huy động nguồn lực, tạo đà phát triển” công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã đã được tập trung cao độ, quyết liệt, sáng tạo tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm theo quy chế làm việc của UBND thị xã; tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ trong công tác tham mưu.

Ban Pháp chế kiến nghị:

- Tiếp tục thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thị xã theo quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 02/8/2021 của

⁴ Hồ sơ trễ hạn 9/2846 chiếm tỷ lệ 00,1%

⁵ Hồ sơ trả bổ sung 25/2846

HĐND thị xã về Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó cụ thể hóa Điều 13 về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành nghị quyết trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Đề nghị UBND thị xã làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND thị xã từ đó xem xét, đánh giá trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh.

2. Báo cáo tiếp công dân, tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022

Trong năm 2021, tổng số đơn tiếp nhận tại UBND thị xã và các phường, xã là 166 đơn, tăng 48 đơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số đơn đủ điều kiện xử lý là 164 đơn⁶.

Đơn thư trong nhân dân chủ yếu kiến nghị, phản ánh⁷; Nội dung đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số lượng đơn thư tiếp nhận.

Trong tổng số đơn UBND thị xã tiếp nhận, có 7 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, UBND thị xã đã giải quyết là 7 đơn (đạt 100% số đơn tiếp nhận).

Hoạt động tiếp công dân, việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư được UBND thị xã, các cơ quan đơn vị và UBND các phường, xã thực hiện khá nghiêm túc; Quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản QPPL hiện hành. Đối với các vụ việc kiến nghị, phản ánh, UBND thị xã đã tiếp nhận, chuyển đến UBND phường, xã các phòng, ban chuyên môn, nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời công dân.

Tuy vậy, trách nhiệm giải quyết vụ, việc, giải quyết đơn của chính quyền cơ sở chưa cao; tiến độ giải quyết đơn thuộc lĩnh vực đất đai ở cơ sở có lúc, có việc còn chậm, chưa tích cực, công dân phải đi lại nhiều lần; có vụ, việc giải quyết chưa dứt điểm làm giảm lòng tin của Nhân dân, do đó, công dân không thông qua cấp cơ sở mà đến trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân của thị xã hoặc gửi đơn đến cấp thị xã để được xem xét giải quyết.

Tình hình đơn thư có những diễn biến phức tạp; tăng mạnh về số lượng và vụ việc so với cùng kỳ năm trước, nội dung đơn thư mang tính chất phức tạp, liên quan đến thẩm quyền ở nhiều cấp.

Việc theo dõi, đôn đốc tiến độ tham mưu giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân chưa được thường xuyên, dẫn đến tiến độ giải quyết đơn thư kiến

⁶ 02 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND phường 3

⁷ Đơn kiến nghị, phản ánh 158 đơn.

ngợi, phản ánh còn chậm trễ so với thời gian ấn định. Cán bộ làm công tác tham mưu do chưa nắm vững các quy định của pháp luật, dẫn đến quá trình giải quyết phát sinh đơn khiếu nại⁸.

* Ban Pháp chế kiến nghị: UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đảm bảo kịp thời, dứt điểm, không để tình trạng đơn, thư tồn đọng, kéo dài. Tăng cường theo dõi, đôn đốc; kịp thời chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, phường trong việc giải quyết các vụ, việc, đơn thuộc thẩm quyền nhằm hạn chế tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp.

Các đơn vị, phòng ban có trách nhiệm tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn thư của công dân, tăng cường công tác tham mưu, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết trả lời dứt điểm các trường hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã.

3. Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ban Pháp chế HĐND thị xã cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND thị xã về tình hình và kết quả thực hiện trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục giữ được ổn định. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra an toàn, thuần túy. Tình hình an ninh nông thôn không xảy ra các điểm nóng, vụ việc phức tạp; an ninh chính trị nội bộ giữ ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội giảm so với năm 2020. Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế chủ yếu vi phạm ở lĩnh vực hoạt động kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc tăng 6 vụ so với năm 2020⁹. Tội phạm và vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường tăng 6 vụ¹⁰. Lực lượng Công an đã chủ động làm tốt công tác phát hiện, đấu tranh, phòng, chống tội phạm; phát hiện, bắt quả tang, xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ /99 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy¹¹, tăng cường xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lập biên bản 1.003 trường hợp với số tiền phạt gần 1,5 tỷ đồng (giảm 1.015 trường hợp, tăng 585.525.000đ so với năm 2020).

UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với chương

⁸ Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Khu phố 2, phường 2.

⁹ Xảy ra 7 vụ tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2020; đã xử phạt 06 vụ/6 đối tượng phạt tiền 5.750.000, tịch thu tang vật trị giá 95 triệu đồng.

¹⁰ Xảy ra 6 vụ tăng 6 vụ so với năm 2020, đang lập hồ sơ xử phạt hành chính.

¹¹ Tăng 05 vụ, tăng 47 đối tượng so với năm 2020.

trình xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo an toàn trong các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn của đất nước.

Tuy nhiên, trong năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn một số vấn đề cần được quan tâm: Phạm pháp hình sự diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy giảm nhưng mức độ tinh vi liều lĩnh hơn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hoạt động của tổ tự quản cơ sở còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Công tác phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy chưa quyết liệt. Công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo của cơ quan chuyên môn có lúc chưa kịp thời.

Ban Pháp chế đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, các hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt để phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có giải pháp để kiềm chế tội phạm phạm pháp hình sự.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng, chống cháy nổ.

- UBND thị xã quan tâm, hỗ trợ kinh phí để duy trì có hiệu quả mô hình khu dân cư phòng, chống ma túy; bảo trì, bảo dưỡng nâng cấp hệ thống Camera an ninh trên địa bàn thị xã.

II. THẨM TRA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

Qua giám sát và thẩm tra báo cáo các đơn vị trong khối nội chính, Ban Pháp chế nhận thấy mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính ngày càng được tăng cường (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục THADS thị xã). Duy trì và thực hiện có hiệu quả hội nghị liên ngành, chủ động trao đổi, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

1. Đối với Viện kiểm sát nhân dân thị xã

Trong năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các cơ quan hữu quan khác trong việc nắm và quản lý chặt chẽ nguồn tin về tội phạm, nâng cao chất lượng phân loại xử lý ban đầu về nguồn tin; kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm được thụ lý giải quyết; trong kỳ đã thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 21 tố giác, tin báo về tội phạm¹².

¹² Cơ quan CSĐT đã giải quyết 18 tin đạt tỷ lệ 85,7%, hiện còn 3 tin đang giải quyết trọng hạn luật định.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 35 vụ/54 bị can, trong đó cũ 8 vụ/5 bị can; khởi tố mới 24 vụ/49 bị can (giảm 10 vụ, tăng 5 bị can so với cùng kỳ năm).

Viện kiểm sát đã thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết trong giai đoạn truy tố 20 vụ/31 bị can (giảm 13 vụ/21 bị can so với cùng kỳ năm trước). Viện Kiểm sát đã xử lý, giải quyết và đề nghị truy tố 20 vụ/31 bị can đạt 100%.

Trong kỳ, Viện kiểm sát đã kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và các hoạt động điều tra; Đề cao trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong việc phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đúng quy định pháp luật. Các quyết định truy tố của Viện kiểm sát đúng thời hạn, 100% các bị can bị truy tố, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của Tòa án, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng, các bản án, quyết định của Tòa án, đảm bảo hoạt động xét xử tuân thủ đúng quy định pháp luật tố tụng hình sự. Không có bản án bị hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát; không có trường hợp nào Viện kiểm sát rút một phần hoặc toàn bộ quyết định truy tố, Tòa án xét xử khác với tội danh, điều khoản Viện kiểm sát truy tố.

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính và các việc khác đảm bảo theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; Kiểm sát việc thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, kiểm sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tiếp tục được Viện Kiểm sát quan tâm, chú trọng.

Tuy nhiên, trong công tác kiểm sát việc giải quyết trong giai đoạn truy tố vẫn để xảy ra việc trả hồ sơ yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra bổ sung¹³

* Ban Pháp chế kiến nghị:

Tiếp tục phát huy việc đề cao trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo xử lý đúng luật các vụ, việc. Phối hợp với các cơ quan tố tụng để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ các vụ việc có tính chất phức tạp.

¹³ Vụ Nguyễn Văn Tý phạm tội “cố ý gây thương tích”

2. Đối với Tòa án nhân dân thị xã

Trong năm 2021, tổng số án các loại Tòa án phải giải quyết là 151 vụ (tăng 37 vụ so với cùng kỳ 2020). Trong đó đã giải quyết 123 vụ, việc đạt tỷ lệ 81,4 %. Các loại án tập trung chủ yếu đó là: Án hình sự, án dân sự, án Hôn nhân & Gia đình, án kinh doanh thương mại¹⁴.

Các loại tội phạm tập trung vào: Cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; tội đánh bạc.

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đúng pháp luật, không xử oan, không bỏ lọt tội phạm. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi và nhân thân của người phạm tội, đáp ứng yêu cầu phòng- chống tội phạm trong tình hình hiện nay; đồng thời thể hiện sự nghiêm minh trong việc áp dụng pháp luật.

Việc giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại đảm bảo tính khách quan, toàn diện, áp dụng đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong giải quyết các loại án trên; quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự được Tòa án bảo vệ.

Việc ra quyết định đình chỉ các vụ, việc đảm bảo các căn cứ theo quy định của pháp luật. Việc ra quyết định thi hành án, cho hoãn thi hành án đối với các vụ án hình sự được Tòa án thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của Bộ luật hình sự, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong năm không có án kháng cáo bị hủy

* Ban Pháp chế kiến nghị:

- Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo việc ra bản án, quyết định đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

- Tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; không để xảy ra trường hợp việc ra quyết định, bản án còn sai sót, tuyên không rõ, khó thi hành.

3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã

Trong năm 2021, tổng số việc phải thi hành là 223 việc, tương đương với tổng số tiền là 8.260.432.000 đồng. So với cùng kỳ năm trước, số việc thi hành án giảm 13% và giảm 65,2% về tiền.

¹⁴ Án hình sự 29 vụ/48 bị cáo, tăng 1 vụ, tăng 9 bị cáo so với cùng kỳ; án dân sự phải giải quyết 38 vụ, việc; tăng 21 vụ, việc so với cùng kỳ. Án Hôn nhân & Gia đình với tổng số vụ, việc phải giải quyết 78 vụ, việc, tăng 13 vụ, việc so với cùng kỳ; án hành kinh doanh thương mại phải giải quyết 6 vụ, tăng 04 vụ so với cùng kỳ.

Trong số việc có điều kiện thi hành án, đã thi hành được 157 việc tương ứng 1.103685.000 đồng, giảm 10 việc và 65.2% về tiền so với cùng kỳ năm 2020. Việc xác minh, rà soát và phân loại đảm bảo quy định.

Tuy nhiên, trong năm số tiền thi hành án đạt được còn thấp 1.103.685.000/4.124.220.000 đồng đạt tỷ lệ 26,8% thấp hơn so với chỉ tiêu của ngành giao là 15.2%/42%. Số tiền chuyển kỳ sau chiếm tỷ lệ lớn 7.043.450.000đồng/8.260.432.000đồng, tổng số tiền giải quyết. Thi hành án đối với các khoản thu cho ngân hàng nhà nước mặc dù số việc đạt 79/116 việc như số tiền thu được chưa tương xứng 186.484.000 đồng/ 1.572.743.000đồng đạt tỷ lệ 38%. Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng trong năm đã giải quyết được 1/21 việc tương ứng với số tiền 47.323.000đồng/7.382.533.000đồng. đạt tỷ lệ 0.4%.

Trước những khó khăn về mặt khách quan như dịch bệnh, kinh tế gặp nhiều khó khăn; ý thức chấp hành pháp luật của đương sự thấp; đương sự tẩu tán đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi hành án.

* Ban Pháp chế kiến nghị:

- Chi cục THADS thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án. Tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành. Quá trình tổ chức thi hành án, cưỡng chế đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định pháp luật, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định ANCT- TTATXH trên địa bàn.

- Đẩy nhanh tiến độ xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án và kịp thời áp dụng các biện pháp thi hành án theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tham mưu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS thị xã, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành án đối với các vụ, việc phức tạp, kéo dài.

- Có giải pháp để tập trung giải quyết về việc và về tiền liên quan đến các khoản thu cho ngân sách nhà nước, tránh thất thu nguồn ngân sách của nhà nước.

VI. THĂM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022

- Về cơ sở pháp lý: Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 25/10/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2021 – 2025. HĐND thị xã xây dựng dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022 là đúng thẩm quyền theo quy định.

- Nội dung dự thảo nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; phù hợp với nghị quyết chung của HĐND thị xã.

- Nội dung dự thảo nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; phù hợp với nghị quyết chung của HĐND thị xã.

- Thể thức, kỹ thuật trình bày của dự thảo nghị quyết phù hợp với quy định pháp luật.

Ban pháp chế đề nghị các đại biểu HĐND thị xã xem xét để thông qua.

Trên đây là báo cáo thẩm tra về tình hình thi hành pháp luật trong năm 2021 trên địa bàn thị xã, Ban Pháp chế trình kỳ họp thứ 5 - HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đại biểu HĐND thị xã nghiên cứu xem xét./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy; TT HĐND thị xã (Báo cáo);
- UBND; UBMTTQVN thị xã;
- Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục THA, Công an, BCH Quân sự thị xã;
- Các vị Đại biểu HĐND thị xã;
- Đại biểu mời tham dự kỳ họp HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Võ Hải Linh